

ĐIỀU TIẾT TỶ LỆ PHÂN CHIA...

(Tiếp theo trang 1)

ngân sách tỉnh 5%, ngân sách huyện 15%, ngân sách xã 80%. Đến nay, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã cơ bản hoàn thành; nợ đầu tư xây dựng cơ bản của cấp huyện, cấp xã hiện vẫn còn; để bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo điều kiện cho huyện, xã xử lý nợ chưa có nguồn sau khi cân đối kế hoạch vốn năm 2020, UBND tỉnh đề xuất điều tiết lại tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất giữa các cấp ngân sách từ năm 2020 theo hướng tăng nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất về tỉnh để tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm; đồng thời, ưu tiên cho việc thanh toán những khoản nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ công đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh, trong đó thống nhất tăng nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất về tỉnh để tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm; đồng thời, đề nghị tỉnh có giải pháp, tạo điều kiện để huyện, xã xử lý các khoản nợ đầu tư xây dựng cơ bản nhưng chưa có nguồn thanh toán... Về dự thảo Báo cáo chính trị của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu cơ bản thống nhất với tiêu đề, bố cục, nội dung dự thảo và đề nghị Tiểu ban Văn kiện cân nhắc, điều chỉnh lại một số số liệu cho phù hợp; về phần quốc phòng - an ninh cần viết lại cho rõ ràng hơn, đặc biệt là những nội dung về, giải pháp trong thời gian tới...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất điều tiết lại tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất giữa các cấp ngân sách từ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất: Tiếp tục ổn định, giữ nguyên tỷ lệ phân thu từ tiền thu sử dụng đất cho địa phương, về cơ chế điều tiết tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất giữa các cấp ngân sách theo quy định hiện hành đối với các khu đất nhỏ, xen kẽ trong khu dân cư, có quy mô diện tích từ 300m² trở xuống (ngân sách tỉnh 5%, ngân sách huyện 15%, ngân sách cấp xã 80%). Đối với quỹ đất khác được khai thác mới, nguồn tiền thu từ sử dụng đất được ưu tiên số 1 để thanh toán dứt điểm những khoản nợ đúng quy định của địa phương, đơn vị khai thác quỹ đất này; ưu tiên thứ 2 là xem xét, điều

tiết phân bổ đầu tư để xây dựng những công trình cấp bách; ưu tiên thứ 3 để thanh toán toàn bộ chi phí hợp lý cho việc khai thác quỹ đất như giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng chuyển đổi sang làm cụm dân cư hoặc đô thị mới... Số còn lại sẽ điều tiết về ngân sách tỉnh để tập trung hỗ trợ cho các địa phương trung sự khó khăn về nguồn trả nợ sau khi đã được xác định những khoản nợ này là nợ đúng quy định; số còn lại cuối cùng sẽ được dùng để đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Số tiền vượt thu từ tiền thu sử dụng đất năm 2019 sẽ ưu tiên xem xét trả nợ.

Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đảng thường vụ Tỉnh ủy thông qua lần cuối trước khi công bố chính thức và xin ý kiến của các tầng lớp nhân dân và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của ngành chức năng về

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với các ngành chức năng đặc biệt chú ý kiểm soát lao động người nước ngoài trở lại làm việc trong tỉnh, đặc biệt là người Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, phải có biện pháp cách ly bảo đảm thời gian theo quy định. Yêu cầu các ngành, địa phương duy trì chế độ phun khử trùng ở các nơi sản xuất, kinh doanh và những nơi tập trung đông người; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp vào văn bản gửi về Văn phòng Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp tục chọn lọc các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua lần cuối trước khi công bố chính thức và xin ý kiến của các tầng lớp nhân dân và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của ngành chức năng về

HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ...

(Tiếp theo trang 1)

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh tầng 9 lần. 55/63 địa phương tổ chức được trung tâm phục vụ hành chính công, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 95,8%, tổng chi phí xã hội cắt giảm tương đương 6.300 tỷ đồng/năm... Những kết quả đó giúp tăng hiệu quả làm việc, tăng cường công khai, minh bạch thông tin của cơ quan nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương về xây dựng CPĐT trong thời gian qua, đã đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh khả năng đột phá trong xây dựng CPĐT ở Việt Nam rất cao, vượt trên các quốc gia khác, cần có sự đổi mới, trước hết là con người, thể chế, sau đó mới đến công nghệ. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần nhìn nhận, khắc phục một số tồn tại, hạn chế. Tiếp tục huy động nguồn lực, triển khai xây dựng, phát triển, nhanh chóng hoàn thiện thể chế, các yếu tố nền tảng của CPĐT. Khẩn trương thực hiện việc số hóa, báo cáo hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ.

Thủ tướng nêu rõ vai trò người đứng đầu và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng CPĐT. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát quốc gia về CPĐT. Tiến tới thực hiện xây dựng CPĐT phải đi liền với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm biên chế, tiết kiệm chi phí.

NỖ LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay, Ban Quản lý di tích chùa Keo đã tiếp nhận 3.000 khẩu trang từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Người dân khi đi lễ nếu không mang theo khẩu trang có thể mua với giá 2.000 đồng/chiếc.

Sáng ngày 12/2, Ban Quản lý bến xe khách Thái Bình tổ chức phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Các địa điểm được phun thuốc khử trùng Cloramin B 70% gồm văn phòng làm việc, nhà chờ, khu vực bán vé, khu vực xếp khách, sân bãi... Đây là những khu vực thường xuyên tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh do Covid-19. Hiện nay, hệ thống loa phát thanh tại bến xe khách Thái Bình liên tục truyền thông điệp tới người dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng tránh, bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra còn khuyến cáo hành khách sử dụng các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của cơ quan y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, ăn thực phẩm chín, không khạc nhổ bừa bãi... Lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách đi xe phải đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh quán triệt tới đội ngũ lái xe, phụ xe thường xuyên vệ sinh phương tiện, trang bị khẩu trang y tế để kịp thời hỗ trợ hành khách trên xe; khuyến cáo hành khách chủ động phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh chia sẻ thông tin về tên, tuổi, lịch trình đi lại trong 14 ngày gần nhất của hành khách có triệu chứng mắc bệnh, nghi ngờ mắc nhiễm Covid-19 và những tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền.

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/2, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội HMTN.

Ngày hội HMTN thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các phường, ban của Công an tỉnh tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu được 196 đơn vị máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Đây là hoạt động nhằm cung cấp nguồn máu trước tình hình thiếu máu do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

NÊU CAO TÌNH THẦN TRÁCH NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

của địa phương; hội thi bơi chải; hội thi thả diều; mùa rước nước; trình diễn nghệ thuật thư pháp... Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch dự kiến bắt đầu từ ngày 18 - 27/3. Đến thời điểm này, các tiểu ban đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, là dấu mốc đánh giá lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển mảnh đất và con người Thái Bình, qua đó giáo dục truyền thống quê hương đặc trưng của quê hương Thái Bình, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian gần đây, các nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có 8 tác phẩm mới viết về Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trong chương trình lễ kỷ niệm, trước nội dung truyền hình trực tiếp có nội dung diễu binh, diễu hành; đối với khối diễu hành của các huyện, thành phố, các ngành trong tỉnh sẽ sử dụng xe mô hình với nội dung trình bày ma-ket của xe hướng tới thể hiện đặc trưng riêng của từng địa phương, từng ngành do chính đơn vị điều hành tự thể hiện, có kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh. Từ ngày 18 - 27/3 diễn ra 12 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đối với từng hoạt động phải xây dựng kịch bản cụ thể, bảo đảm các hoạt động phải được tổ chức bài bản, quy mô, thể hiện được truyền thống quê hương, nét văn hóa đặc trưng của quê hương Thái Bình, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian gần đây, các nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có 8 tác phẩm mới viết về Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở



Múa rước nước.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật sớm dàn dựng, tổ chức những buổi biểu diễn để giới thiệu, quảng bá các ca khúc mới tới công chúng, ngoài ra cần lên kế hoạch thực hiện video ca nhạc cho 8 ca

khúc để phổ biến rộng rãi, góp phần tạo khí thế vui tươi trong đông đảo nhân dân chúng ta trước ngày hội lớn của tỉnh. Mỗi tiểu ban bám sát nhiệm vụ đã được phân công, đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay

Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết, bảo đảm lễ kỷ niệm và ngày hội được tổ chức trang trọng, thành công, thực sự là ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quy hoạch và lên phương án quy hoạch; đồng thời, đang tiến hành khảo sát địa chất và đo sâu tại khu vực cảng Ba Lạt. Dự kiến đến tháng 5/2020 sẽ hoàn thiện đồ án quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái cồn Thủ và cồn Vành để báo cáo UBND tỉnh. Quy hoạch phân khu được xây dựng với ý tưởng đánh thức tiềm năng cồn Thủ và cồn Vành, tạo điểm nhấn thu hút du

khách trong và ngoài nước, tạo điểm đến về du lịch văn hóa kết hợp tâm linh ở Thái Bình. Định hướng các phân khu chức năng chính của khu du lịch sinh thái cồn Thủ và cồn Vành được đơn vị tư vấn xây dựng gồm: khu sân golf 36 lỗ, khu casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái tâm linh, khu công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh, khu đô thị du lịch sinh

thái và đô thị mới, khu vực các công trình hạ tầng xã hội và khu hạ tầng kỹ thuật.

Hoan nghênh ý tưởng quy hoạch phân khu của đơn vị tư vấn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành là rất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh nhằm đánh thức tiềm năng khu vực cồn Thủ và cồn Vành, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu khu đô thị du

lịch sinh thái cồn Thủ và cồn Vành trên cơ sở góp 3 khu gồm: khu du lịch cồn Vành, khu du lịch cồn Thủ và khu hỗn hợp cồn Thủ - cồn Vành. Về các phân khu chức năng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hình thành 5 khu chức năng chính gồm: khu sân golf, khu casino và khách sạn nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái tâm linh, khu công viên vui chơi giải trí và khu đô thị dịch vụ du lịch. Trên cơ sở quy hoạch phân khu này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu

cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh; lưu ý Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành và đơn vị tư vấn nghiên cứu về một số vấn đề như: nước biển dâng, các cửa sông bồi lấp, hệ thống đê biển tránh không để bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án; đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch phân khu khu cảng Ba Lạt bảo đảm theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra.

Trao tặng sách cho Thư viện tỉnh



Sáng ngày 12/2, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức trao tặng sách cho Thư viện tỉnh.

20 cuốn sách "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" do Hội Cựu chiến binh tỉnh biên soạn cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện lịch sử về hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; những tấm gương hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế tiêu biểu của tỉnh.

Thông qua cuốn sách, Hội Cựu chiến binh tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy tinh thần dân tộc trong thanh thiếu niên, nhi đồng; thời thức các em không quên rèn luyện, học tập, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

TIẾN ĐẠT

370 lao động Trung Quốc được cách ly theo dõi mắc viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 11/2, trong tổng số 721 lao động là người Trung Quốc về nước trong dịp Tết Nguyên đán có 370 lao động đã quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó số lao động quay trở lại trên 14 ngày là 27 người, từ 10 đến dưới 14 ngày là 314 người, dưới 10 ngày là 29 người; số chưa quay trở lại làm việc là 351 người. Tất cả số lao động quay trở lại làm việc đều được các doanh nghiệp cách ly, phun thuốc khử trùng nơi ở để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra; đồng thời, tổ chức kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt hàng ngày để theo dõi và chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.



Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lao động là người Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

Infographic titled 'Tung tin giả mạo trên mạng xã hội BỊ PHẠT TỪ 10-20 TRIỆU ĐỒNG'. It lists three levels of punishment: 10-20 million for spreading false news, 20-30 million for spreading false information, and a ban for spreading false information that causes harm. It also includes a section for 'Biện pháp khắc phục hậu quả' (Remedial measures) such as deleting false information and reporting it to authorities.